

# ทำไมถึงเลือกเช่าสำนักงานเสมือนของ Servcorp



เซอร์ฟคอร์ปผู้นำด้านการให้บริการสำนักงานพร้อมใช้บริการและให้เช่าสำนักงานเสมือน และบริการห้องประชุมให้เช่าครบวงจร ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปี เราให้บริการคุณอย่างมืออาชีพครอบคลุม 140 สาขาทั่วโลก ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งวันนี้ เซิร์ฟคอร์ป ขอเสนอบริการเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

Virtual Reception ด้วยพนักงานรับสายโทรศัพท์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจะช่วยจัดการทุกสายเรียกเข้าของคุณ ด้วยข้อความที่คุณเป็นผู้กำหนดเอง พนักงานรับสายโทรศัพท์ของเรายังสามารถโต้ตอบได้หลายภาษา ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่พลาดสายธุรกิจที่สำคัญไม่ว่าจะจากประเทศไหน นอกจากนี้จะจัดการกับทุกสายเรียกเข้าของคุณอย่างมืออาชีพแล้ว บริการ Virtual Reception ยังสามารถโอนสายของคุณไปยังหมายเลขปลายทางได้ทุกหมายเลข ไม่ว่าจะโทรที่บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ

Online faxing เป็นบริการรับและส่งแฟกซ์ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต หมดปัญหาการหาบริการแฟกซ์เมื่อต้องการส่งเอกสารสำคัญ คุณสามารถส่งผ่านทางอีเมลไปยังเครื่องแฟกซ์ปลายทางหรือรับแฟกซ์เป็นเอกสาร PDF ไฟล์มายังอีเมลล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและไม่ทำให้การทำงานของของคุณติดขัด

บริการ Call Screening จะช่วยให้คุณเลือกที่จะรับ หรือโอนสายเฉพาะที่ต้องการนอกเวลาทำการ ในเวลาทำงานปกติ พนักงานของเราจะจัดการกับทุกสายเรียกเข้าของคุณได้อย่างมืออาชีพ ด้วยรูปแบบการตอบรับสายเรียกเข้าที่คุณเป็นผู้กำหนดเอง สำหรับนอกเวลาทำการ ระบบจะทำการโอนสายเรียกเข้าไปที่ หมายเลขปลายทางที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะโทรที่บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถเลือกที่จะตอบรับสายเรียกเข้านั้นๆหรือ เลือกโอนเข้า

Voice Mail ในกรณีที่你不สะดวกตอบรับสายในขณะนั้น ด้วยการต่อกับระบบ caller id ระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าใครเป็นคนโทรเข้ามา คุณสามารถที่จะเลือกส่งไปยังระบบเสียงหรือเลือกรับเฉพาะสายสำคัญๆนอกเวลาทำการ ทุกสายเรียกเข้าคือโอกาสของคุณ ด้วยบริการ Call Screening นี้จะทำให้ทุกโอกาสของคุณไม่หลุดลอย

นอกจากบริการรูปแบบต่างๆที่เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า บริการให้เช่าสำนักงานพร้อมใช้ของเราก็พร้อมที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการเช่าสำนักงานเสมือนของเรา คุณสามารถจัดตั้งสำนักงานได้ภายในไม่กี่นาที และเริ่มธุรกิจของคุณได้ทันที บนทำเลย่านธุรกิจสำคัญๆ ในกว่า 140 สาขาทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย สนใจศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม. ที่เว็บไซต์ของเรา [www.servcorp.co.th](http://www.servcorp.co.th)

